



สรุปมติของการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐

วันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา	รองศาสตราจารย์อำนาจ วีระวนิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา นำเสนอข้อบัญญัติและวितยทัศน์ ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมฯ รับทราบและมีข้อเสนอแนะว่า ให้คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา จัดหลักสูตรระยะสั้น เป็นการบริการวิชาการสำหรับอาจารย์/บุคลากรใหม่ที่เข้ารับราชการ ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในด้านการบริหารจัดการและนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
2	คณะทำงานเพื่อศึกษาและ พิจารณาความเหมาะสมในการ กำหนดรายวิชาการรหัส 400 ใน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา	การกำหนดรายวิชาการรหัส 400 ในหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษา	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการดังนี้ 1. ในระบบการจัดการหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดเลขรหัสรายวิชาแตกต่างกันระหว่างระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสะท้อนระดับความลึกซึ้งและความเข้มแข็งของเนื้อหาสาระที่ย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นการที่จะบรรจุรายวิชาการรหัส 400 ซึ่งเป็นรายวิชาการระดับปริญญาตรีให้เป็นวิชาเลือกในระดับบัณฑิตศึกษา ให้พิจารณาจากเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะของแต่ละหลักสูตรเท่านั้น โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ (1) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคัดสรรรายวิชาการรหัส 400 เฉพาะที่จำเป็นสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ กำหนดให้เป็นรายวิชาเลือก โดยมีรหัสกำกับเพื่อบ่งบอกว่าเป็นรายวิชาการระดับปริญญาตรีที่ใช้ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ เช่น 178491 (G) เป็นต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายหลักสูตร (2) รายวิชาดังกล่าว สามารถให้นิสิตเลือกเรียนเป็นวิชาเอก หรือวิชาเอกได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสมรายกรณี ทั้งนี้ สำหรับวิชาเอกให้เลือกเรียนได้ไม่เกิน 2 รายวิชา (3) ในกรณีของการเรียนรายวิชาการรหัส 400 ตามข้อ (1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับพื้นฐานหรือให้เป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (prerequisite course) ให้ถือว่าเป็นการเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 2. หลักสูตรใดที่ได้ดำเนินการบรรจุรายวิชาการรหัส 500 และไม่มีคามจำเป็นในการบรรจุรายวิชาการรหัส 400 ก็ให้คงหลักสูตรเดิมไว้ โดยไม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 3. การกำหนดกฎเกณฑ์หรือประกาศใด ๆ ของบัณฑิตวิทยาลัยต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หากไม่เป็นไปตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย ต้องเสนอที่ประชุมคณบดีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษามีมาตรฐานบนพื้นฐานของความเข้าใจร่วมกันทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3	ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ	การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาดำเน่งทางวิชาการเพิ่มเติมในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตราจารย์ธีรารัง เปรมปรีดี	ที่ประชุมรับทราบ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	<p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม</p> <p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร</p> <p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน</p> <p>แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะประมง</p> <p>แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์</p>	<p>มีมติให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพร สุวรรณวาทกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับ 8 สังกัดสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์วัฒนา สวรรยชาติ โดยมิวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป</p> <p>มีมติให้แต่งตั้ง นายณรงค์ชัย พิพัฒนธวงค์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 สังกัดศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็น ผู้อำนวยการสถาบันคั้นคว่ำและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป</p> <p>มีมติให้แต่งตั้ง นางรุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิจัย (เชี่ยวชาญ) ระดับ 9 สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป</p> <p>มีมติให้แต่งตั้ง นางจิตรา พึ่งพานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการการศึกษา (ชำนาญการ) ระดับ 8 สังกัดสำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำรงตำแหน่งในการบริหาร เป็น ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป</p> <p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะประมง และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะประมง ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ศาสตราจารย์ ดร.บุญธรรม จิตต์อนันต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร อังสุรัตน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะประมง ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชลานันต์ ประธานสภาข้าราชการ เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ <p>ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ - อาจารย์นงสมร พงษ์พานิช กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ - ผู้แทน อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ - ผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน 3 คน เป็นกรรมการ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ ชลานันต์ ประธานสภาข้าราชการ เป็นกรรมการ - นายพิชิตชัย ผ่องอุดม หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
4 (ต่อ)		ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีข้อสังเกตว่าควรระบุจำนวนรองผู้อำนวยการสำนักหอสมุดที่เป็นกรรมการในข้อ 3.2 ไว้ให้ชัดเจนและมีมติให้นำร่างข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (ฉบับที่ 3) ไปพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งต่อไป โดยขอให้ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเหตุผลประกอบการขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับฯ ดังกล่าว	
	อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2549	ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยฯ นำร่างประกาศฯ ดังกล่าวไปทบทวนความถูกต้องและเหมาะสม กรณีข้อ 14.8 ซึ่งระบุให้พนักงานมหาวิทยาลัยสิ้นสุดสภาพการเป็นพนักงาน เมื่อยุบหรือเลิกตำแหน่งหรือยุบหน่วยงาน	
		การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ จำนวน 9 ราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 11 ราย	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
5	คณะเกษตร กำแพงแสน	ขออนุมัติโครงการนำร่องเพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้มีความสามารถพิเศษ	อนุมัติ	
6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางแม่พิมพ์ยาง	อนุมัติ และมีข้อเสนอแนะว่า ศูนย์ฯ ควรจัดให้มีการบริการทางด้านการวิเคราะห์คุณภาพของยาง การทดสอบยาง และสนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนยาง ในเรื่องสูตรยางเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และยังผลให้เกิดการจ้างงานและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าส่งออก	
	คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	ขออนุมัติจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมโยธา และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	อนุมัติและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1.การจัดตั้งหน่วยงานภายใน ขอให้คำนึงถึงงบประมาณและคุณภาพการศึกษา 2.ควรเร่งจัดทำแผนพัฒนาอัตรากำลัง โดยเน้นคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปริญญาโท 3.ควรพิจารณาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่ใช้ในการทำวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 4.ควรรักษาความสมดุลในเรื่องการพึ่งพาตนเองและมาตรฐานการศึกษาเนื่องจากที่ตั้งของคณะฯ ไม่เอื้อต่อการเลือกรับนักเรียนที่เข้าศึกษา 5.ควรมีการทำวิจัยสถาบัน เมื่อนิสิตเรียนครบตามหลักสูตรแล้ว เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็ง-จุดอ่อนและคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ปีนี้วิทยาเขตได้รับการจัดสรรอัตรากำลังตามภารกิจ โดยวิทยาเขตศรีราชา ได้รับการจัดสรร จำนวน 40 อัตรา และวิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการจัดสรร จำนวน 40 อัตรา ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการดีขึ้น	
7	กองวิเทศสัมพันธ์	ขออนุมัติแก้ไขชื่อสถาบันขงจื้อ กรุงเทพ เป็น สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อนุมัติ ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า ชื่อภาษาจีนของสถาบันฯ แปลว่า “สถาบันขงจื้อของสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร” จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางภาษาจีนปรับชื่อสถาบันฯ ให้มีความหมายเป็น “สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”	
8	คณะอุตสาหกรรมเกษตร และบัณฑิตวิทยาลัย	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร แผน ก แบบ ก 1 แบบ ก 2 และแผน ข หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ	
9	คณะศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย	การอนุมัติปรับปรุงแก้ไข และเปลี่ยนชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์การสอน เป็น หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์		

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
10	คณะวิทยาศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย	การอนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา แผน ก แบบ ก 2 และหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบ
11	นายศิริ ชมชาญ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ	เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ จัดวาระในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในเรื่อง เกี่ยวกับการกิจประจำให้ลดน้อยลงและพิจารณาในเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ หรืออาจจะจัดเป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ เพื่อระดมสมองในการร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ	ประธานฯ กล่าวว่า ได้เคยปรารถนาและมีความเห็นสอดคล้องในเรื่องดังกล่าวเพื่อที่จะ ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เต็มที่และสมบูรณ์ที่สุด โดยเสนอให้มีการจัดประชุมวิสามัญเพื่อพิจารณากระบวนการบริหารจัดการและ พัฒนามหาวิทยาลัยฯ ให้เจริญก้าวหน้า รวมทั้งให้มีการรวบรวมสรุปเรื่อง ข้อเสนอแนะ/ผลการประเมินของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำมาพิจารณาและ มอบให้ฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยฯ รับไปดำเนินการต่อไป
12	ประธานสภาข้าราชการ มก.	นำเสนอสำเนามติของสภาข้าราชการ มก. ขอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์ กลับมาทบทวน โดยเสนอให้ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ นำเรื่องดังกล่าว เข้าพิจารณาในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ	ประธานฯ และกรรมการมีความเห็นว่า เรื่องดังกล่าวเป็นข้อเสนอแนะของสภาข้าราชการ มก. ซึ่งควรจะประสานกับ อธิการบดี เนื่องจากสภาข้าราชการ มก. มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ต่ออธิการบดี - รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้แจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปความเป็นมาเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไว้บนโฮมเพจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ทราบทุกชั้นตอนแล้ว ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านขั้นตอนของ การประชาพิจารณ์มาแล้วหลายครั้ง และสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติฯ ฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอนและดำเนินถึงผลประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัยฯ โดยยึดถือ นโยบายของรัฐบาลเป็นหลัก - เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2550 นิสิต ได้จัดเสวนาเรื่อง การออก นอกระบบของมหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิต โดยมีรักษาราชการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี นำเสนอข้อมูลในประเด็นเกี่ยวกับการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอัตรการขึ้นค่าธรรมเนียม การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และนำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาของ มหาวิทยาลัยอื่น ๆ พร้อมทั้งตอบข้อซักถามและความกังวลให้นิสิตทุกคนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้องร่วมกัน ซึ่งมีนิสิต สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา ประมาณ 80 คน และจากการประชุมชี้แจงดังกล่าว กองกิจการนิสิต จะดำเนินการรวบรวม ข้อเสนอแนะจากนิสิตเสนอมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
13	กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ	ได้เสนอความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 1.เสนอแนะเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโฮมเพจหน้า แรกของมหาวิทยาลัยฯ โดยเสนอให้จัดรูปแบบการนำเสนอให้เด่นชัดและเข้าถึงได้เร็ว เพื่อผู้ที่สนใจจะสามารถสืบค้นได้ง่ายขึ้น 2.จากการศึกษาเปรียบเทียบการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (Ranking) การกำหนดยุทธศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญ มหาวิทยาลัยฯ จะต้องรู้ข้อมูลของเราเอง และรู้ข้อมูลของมหาวิทยาลัยอื่น จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ ได้ตระหนักในการกำหนดยุทธศาสตร์และขอให้มีการระดมสมองร่วมกันพิจารณา 3.เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ มีมาตรการเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยฯ ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (Research University)	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี)